



ที่ รน ๕๑๐๒๙/๐ ๕๙/๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
ถนนเพชรเกษม รน ๘๕๐๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดระนอง นายกองตรีปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ในจังหวัดระนอง จัดหางานจังหวัดระนอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง และนายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดระนอง

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ที่ รน ๕๑๐๒๙/ว ๐๑๙๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู สาขาปฐมวัย และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างได้ดำเนินการเลือกสรร
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานจ้าง รายละเอียดปรากฏตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายคงฤช ฉัตรมาลีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร/โทรสาร ๐-๗๗๘๑-๑๐๗๑



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู สาขาปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โดยกำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก ผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ

- ๑.๑ ผู้นั้นได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
- ๑.๒ ผู้นั้นได้สละสิทธิรับการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
- ๑.๓ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ภายในเวลาที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด

- ๑.๔ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่ได้รับการจ้าง

๒. การเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศการสรรหาและเลือกสรรดังกล่าว หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรหรือได้รับการจ้างก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่จ้างหรือพิจารณาให้ยกเลิกการจ้างในกรณีที่ได้รับการจ้างไปแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายคงฤกษ์ ฉัตรมาลีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ตำแหน่งผู้ช่วยครู สาขาปฐมวัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๕	นางสาวสุพัตรา บัวสังข์

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๒๙	นางกาญจรี เทียนทอง
๒	๐๑๒	นางสาวกาญจนา เหลืองทอง
๓	๐๐๑	นางสาววาสนา ตันโสภณ
๔	๐๓๒	นางสาวสุมาลี สุขใส
๕	๐๓๐	นางสาวภาสินี เพชรจรัส
๖	๐๑๐	นางสาวกัญญารัตน์ ทินสุข

